

Số: 06 /BC-LM

Bắc Giang, ngày 18 tháng 3 năm 2020

BÁO CÁO
Kết quả công tác Quý I/2020

1. Hoạt động thành viên Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế tập thể, hoạt động BCĐ phát triển KTTT tỉnh năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2020 và tổ chức thành công Hội nghị tổng kết BCĐ năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Phối hợp với BCĐ các huyện, thành phố tổng hợp số liệu KTTT tỉnh năm 2019. Tham mưu góp ý dự thảo quy chế hoạt động BCĐ phát triển KTTT tỉnh. Tham mưu xây dựng báo cáo thực hiện chỉ thị 12/CT-TTg về triển khai thực hiện Luật HTX năm 2012.

Phối hợp với các huyện, thành phố (thông qua cơ quan thường trực BCĐ phát triển KTTT) tổng hợp số liệu KTTT tỉnh đến ngày 29/02/2020, như sau:

Tổng số HTX: 743 HTX (701 HTX đang hoạt động và 42 HTX ngừng hoạt động), trong đó: Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản là 488 HTX (chiếm 65,7 %); lĩnh vực phi nông nghiệp là 235 HTX (chiếm 32,6 %); Quỹ tín dụng nhân dân là 20 Quỹ (chiếm 2,7%). Tổng vốn điều lệ của các HTX là 1.584.108 triệu đồng và số thành viên tham gia HTX là 35.419 người.

Tổng số liên hiệp HTX đang hoạt động: 05 liên hiệp HTX (04 liên hiệp HTX hoạt động lĩnh vực NN; 01 liên hiệp HTX hoạt động lĩnh vực phi NN). Tổng số vốn điều lệ của Liên hiệp HTX là 142.200 triệu đồng, số thành viên của Liên hiệp HTX là 28 thành viên.

2. Công tác chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ: tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch đã được phê duyệt như: công tác xây dựng và trình Ủy ban xin ý kiến về đề án nhân sự; thành lập các tiểu ban, đôn đốc các tiểu ban phân công các thành viên chuẩn bị các nội dung theo Kế hoạch tổ chức Đại hội Liên minh HTX tỉnh lần thứ VI...

3. Công tác truyền thông về KTTT và công tác tổ chức hội nghị trong quý

Tiếp tục tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương về phát triển kinh tế tập thể như: Nghị quyết TW 5 (khóa IX); Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 02/1/2008 của Ban Bí thư; Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/2/2013 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 15/9/2014 của UBND tỉnh; Nghị định 116/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; Nghị quyết 24/2018/NQ-HĐND quy định về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển HTX, LHHTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang....

Do tình hình dịch bệnh Covid 19 vẫn diễn ra phức tạp, do vậy Liên minh đã không tổ chức một số Hội nghị theo Kế hoạch. Tuy nhiên, thực hiện hướng dẫn về

công tác thi đua khen thưởng đã tổ chức cho đại diện lãnh đạo các HTX thuộc các ngành, lĩnh vực khác nhau trong khu vực kinh tế tập thể ký giao ước thi đua và phát động thi đua đến tất cả các HTX trên địa bàn tỉnh.

4. Triển khai các hoạt động hỗ trợ HTX, phát triển HTX mới và kết nạp thành viên

Tổ chức tư vấn, tuyên truyền cho các sáng lập viên có nhu cầu thành lập HTX ở các huyện, thành phố, tổng hợp trong Quý I/2020, toàn tỉnh có 11 HTX được thành lập mới (Trong đó: 10 HTX lĩnh vực nông nghiệp, 01 HTX lĩnh vực phi nông nghiệp), có 04 HTX bổ sung thông tin hoạt động, không có HTX giải thể.

Công tác phát triển thành viên: Trong quý đã tiến hành rà soát, thẩm định những đơn vị đã có đơn xin tham gia thành viên Liên minh HTX tỉnh trình Ban Thường vụ xem xét kết nạp. Qua đó Ban Thường vụ đã ra quyết định kết nạp cho 15 đơn vị là thành viên chính thức nâng tổng số đơn vị thành viên đến nay là 326 đơn vị, trong đó có 308 thành viên chính thức, 18 thành viên liên kết.

- Công tác xây dựng Đề án: tổ chức buổi làm việc với Khoa Kinh tế và phát triển nông nghiệp thuộc Trường Đại học nông lâm Thái Nguyên để thông qua các nội dung kế hoạch, xây dựng đề cương đề án phát triển mô hình HTX nông nghiệp hoạt động theo chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

- Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX: sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý và sử dụng vốn, tài sản; cho vay, thu hồi nợ và thu chi tài chính Quỹ. Tiếp tục bám sát tình hình hoạt động sử dụng vốn vay của các dự án đang vay vốn; Đôn đốc lãi hàng tháng của các dự án vay vốn, thu hồi các dự án đến hạn. Làm thủ tục để tiếp nhận nguồn vốn của tỉnh cho vay bổ sung vào nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh với số tiền là 3 tỷ đồng.

- Vốn 120: Tiếp tục phối hợp Ngân hàng chính sách xã hội động viên các HTX có dự án quá hạn trả nợ vốn vay theo quy định, đồng thời đề nghị ngân hàng nhà nước xóa nợ cho các dự án quá hạn không có khả năng trả nợ.

- Công tác bồi dưỡng, tập huấn: Nghiên cứu các chuyên đề bồi dưỡng tập huấn của Trường bồi dưỡng cán bộ thuộc Liên minh HTX Việt Nam và các chuyên đề của Liên minh HTX tỉnh; nhu cầu bồi dưỡng tập huấn nguồn nhân lực, sáng lập viên để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng tập huấn năm 2020. Phối hợp với Tổ chức GTV về việc tư vấn, tập huấn về mô hình Hợp tác xã tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Cụ thể, chủ động biên soạn tài liệu và giảng dạy cho 03 lớp tổ chức tại huyện Sơn Động. Đăng ký phối hợp với Trường bồi dưỡng cán bộ, Liên minh HTX Việt Nam tổ chức 02 lớp bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ chủ chốt tại tỉnh Bắc Giang.

- Công tác hỗ trợ: Thực hiện chương trình của Liên minh HTX Việt Nam về việc lựa chọn HTX tham gia dự án xây dựng mô hình HTX và dự án hỗ trợ HTX năm 2020. Liên minh HTX tỉnh đã rà soát, đề nghị hỗ trợ HTX nông nghiệp xanh Yên Thế tham gia xây dựng mô hình HTX phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị và hỗ trợ HTX nông nghiệp Đồng Tâm 3 huyện Hiệp Hòa phát triển sản xuất.

- Công tác triển khai vận hành phần mềm hệ thống thông tin KTTT:

Tiếp nhận phần mềm hệ thống thông tin KTTT, xây dựng và ban hành Quyết định thành lập Ban biên tập; Quyết định ban hành quy chế hoạt động của ban biên tập. Phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban biên tập; xây dựng kế hoạch thông tin

tuyên truyền về kinh tế tập thể năm 2020; cập nhật kịp thời các bài viết về hoạt động trong lĩnh vực kinh tế tập thể lên phần mềm hệ thống theo đúng kế hoạch đã đề ra. Kết quả, tính đến 15/3/2020 sau 45 ngày đi vào hoạt động, hệ thống thông tin kinh tế tập thể đã thu hút 2.835 lượt truy cập tại địa chỉ lmhtx.bacgiang.gov.vn.

- Công tác Thi đua, Khen thưởng: Với vai trò là Cụm trưởng Cụm Thi đua Liên minh HTX 07 tỉnh Đông Bắc, Liên minh HTX tỉnh đã phát động đến các thành viên trong Cụm Thi đua tổ chức thực hiện đợt thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội của Hệ thống Liên minh HTX Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025. Tổ chức bình xét các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đề nghị BCH Liên minh HTX Việt Nam tặng Bằng khen tại Đại hội thi đua yêu nước Liên minh HTX Việt Nam. Phát động và hướng dẫn đăng ký thi đua đến tất cả các HTX trên địa bàn tỉnh và cán bộ, viên chức cơ quan. Đăng ký thi đua với Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, Ban Thi đua khen thưởng Liên minh HTX Việt Nam, Khởi thi đua các tổ chức hội cấp tỉnh số 1, Công an tỉnh...

5. Một số công tác khác

Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn xây dựng các kế hoạch triển khai các nhiệm vụ được giao như: Kế hoạch xúc tiến thương mại, kế hoạch bồi dưỡng tập huấn, kế hoạch kiểm tra, kế hoạch tổ chức hội nghị giao ban Cụm thi đua 7 tỉnh Đông Bắc... Chuẩn bị tốt các nội dung theo kế hoạch về việc tổ chức Đại hội Chi bộ Liên minh HTX tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025. Lãnh đạo tham dự Hội nghị BCH Liên minh HTX Việt Nam lần thứ 9; Tổ chức hội nghị đánh giá cán bộ công chức, viên chức năm 2019; vận động cán bộ Công chức, viên chức ủng hộ Tết vì người Nghèo năm Canh Tý 2020 với số tiền là **2,5 triệu đồng**, ủng hộ Quỹ phòng chống Thiên Tai năm 2020 là **2 triệu đồng**. Tiếp tục triển khai công tác vận động ủng hộ xây dựng công trình HTX với Bác Hồ. Tham dự Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội thường niên của một số đơn vị thành viên. Chỉ đạo các cán bộ, viên chức thực hiện triệt để công tác tiết kiệm, chống lãng phí, không tổ chức tiệc tùng xa hoa, không sử dụng xe cơ quan đi chúc tết, lễ hội, đền chùa; công đoàn thực hiện việc báo cáo công đoàn viên chức tỉnh về tình hình, diễn biến đường hô hấp cấp (Covid 19) ... Ngoài ra thực hiện tốt các nhiệm vụ khác liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị./.

Nơi nhận:

- Liên minh HTX Việt Nam;
- VP Tỉnh ủy;
- VP UBND tỉnh;
- CT, các PCT;
- Các phòng, ban cơ quan;
- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Hiền